

Số: /SNN&PTNT-TCCB
V/v báo cáo kết quả khắc phục những
hạn chế trong công tác cải cách hành
chính của Sở Nông nghiệp và PTNT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 2482/SNV-CCHC ngày 04/11/2022 của Sở Nội vụ về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Sau khi nhận được thông báo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ, ngày 09/11/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 4846/SNN&PTNT về việc khắc phục các hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính để triển khai đến các đơn vị trực thuộc và yêu cầu các đơn vị khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ đã chỉ ra. Theo đó các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở bảo đảm theo quy định.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Còn có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ phải xử lý kỷ luật

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở, để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc đã chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi nhiệm vụ và trong giải quyết công việc của CC, VC và LDHĐ; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thượng tôn pháp luật; thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm thứ bậc và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phân công của cấp trên; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ hành chính, buổi trưa của ngày làm việc, ngày trực; nghiêm cấm sử dụng xe công đi lễ hội và tổ chức đi lễ hội trong giờ làm việc; thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế của đơn vị; tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản của các cấp về kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ bằng các hình thức phù hợp như tại các hội nghị giao ban định kỳ, sinh hoạt chi bộ, trong các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ các cấp đã tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ tại các đơn vị cơ sở để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm.

2.2. Còn tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT có 01 hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn giải quyết lĩnh vực Thủy lợi (*cấp phép thi công các hoạt động liên quan đến đề điều của công trình cầu Tam Điệp thuộc dự án Đường giao thông từ Khu công nghiệp Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa*). Sở đã yêu cầu Chi cục Thủy lợi đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm 01 hồ sơ thủ tục hành chính đang xử lý bị quá hạn; đồng thời, làm rõ nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng quá hạn hồ sơ trong thời gian tới.

- Kết quả xử lý: Ngày 19/7/2022, Chi cục Thủy lợi là đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục đã có Phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả số 637/CCTL-QLĐĐ. Ngày 19/9/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã có thông báo kết quả xử lý hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 1177/VP-NN, thông báo Thường trực UBND tỉnh đang xem xét, giải quyết hồ sơ TTHC trên. Ngày 08/11/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đã có Văn bản số 2170/BQLDA-TVHĐXD về việc bổ sung hồ sơ xin cấp phép nêu trên. Ngày 18/11/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 3986/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 về việc Cấp phép thi công các hoạt động liên quan đến đề điều của công trình cầu Tam Điệp thuộc dự án Đường giao thông từ Khu công nghiệp Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hoá. Ngay sau khi nhận được Quyết định, Chi cục Thủy lợi đã gửi kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả giải quyết TTHC cho chủ hồ sơ theo quy định.

- Để khắc phục tình trạng nêu trên, Chi cục đã đề ra các biện pháp trong thời gian tới: Lãnh đạo Chi cục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ khâu tiếp nhận hồ sơ, phân công bộ phận, quá trình giải quyết TTHC để kịp thời đôn đốc chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình giải quyết TTHC; đồng thời phối hợp có hiệu quả hơn đối với các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết TTHC; chỉ đạo các chuyên viên trực tiếp xử lý hồ sơ phải thường xuyên bám sát tiến độ, phối hợp chặt chẽ với bộ phận tiếp nhận và tham mưu xử lý hồ sơ của UBND tỉnh. Đồng thời khi tiếp nhận hồ sơ phải xem xét, kiểm tra để kịp thời thông báo cho chủ hồ sơ TTHC trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, không đảm bảo yêu cầu.

2.3. Việc tuyên truyền về cải cách hành chính chủ yếu thông qua các kênh truyền thống, chưa đổi mới phương thức, cách thức tuyên truyền; chưa có nhiều mô hình, sáng kiến cải cách hành chính được triển khai, áp dụng

Sở đã chỉ đạo các đơn vị đổi mới các hình thức tuyên truyền CCHC ngoài phương thức truyền thống như: tổ chức tọa đàm, hội thi; treo băng rôn, baner, áp phích; xây dựng, bổ sung nội dung tập huấn, tuyên truyền về cải cách hành chính vào tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời cho các cá nhân có sáng kiến, mô hình hay trong công tác cải cách hành chính để nhân rộng trong toàn cơ quan, đơn vị.

Năm 2022, Chi cục Kiểm lâm và Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức Hội thi truyền thông bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát động phong trào trồng, bảo vệ cây xanh năm 2022. Thông qua Hội thi đã góp phần nâng cao hiểu biết cho đoàn viên thanh niên về các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; qua đó phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng, đồng đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia thực hiện tốt các quy định về bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Từ năm 2023 trở đi, Sở sẽ lựa chọn ít nhất 01 đơn vị trực thuộc để giao nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính bằng một trong các hình thức sau: treo băng rôn, baner, áp phích; tổ chức tọa đàm, hội thi ...

2.4. Về rà soát, kiểm tra đối với các nhiệm vụ được phân cấp thuộc lĩnh vực quản lý

Căn cứ các nội dung phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 662/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/12/2021 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2022 của các Chi cục thuộc Sở. Trên cơ sở Kế hoạch của Sở, các đơn vị đã tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Sở để gửi Sở Nội vụ bảo đảm theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường